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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที่ 11/2565 

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. 
ผ่านระบบ  Zoom Cloud Meeting 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
4. ผู้ชวยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ  10 

5. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์    กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา   ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจ า   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  

รายวิชาทางคลินิก    กรรมการ 15 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน 
รายวิชาทางปรีคลินิก    กรรมการ 

10. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 20 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสมบัติ แสงพล    หัวหน้าบริหารและธุรการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา 13.12 น. 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  โดยให้
กรรมการทุกคนรายงานตัว แล้วจึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 25 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีค าสั่งที่ 10812/2565 แต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและเปลี่ยนชื่อ
ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี  คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่         30 

6 กรกฎาคม พ.ศ.2568 ดังนี้ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม เป็น รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา ให้ยกเลิก 
  ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม เป็น รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
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- นายสมพงษ์ หอยสังข์ เป็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ (ปฏิบัติการ) 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ วัฒนชัย เปลี่ยนชื่อต าแหน่ง จาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัล เป็น  
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสื่อสารองค์กรดิจิทัล 

2. ศาสตราจารย์วงศา เล้าหศิริวงศ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทตัวแทน
ผู้บริหาร 5 

3. รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ เจริญวานิช เป็นกรรมการจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. นายอ านาจ พรหมสูตร ได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองค า 
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดทอดกฐินพระราชทาน วันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2565  
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสีฐานเฟสติวัล วันที่ 6-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ บริเวณ 10 

ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้และ

ประเมินผลการเรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่อุดมศึกษา วันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ ห้องราชสีห์  
8. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดเวที “โครงการสื่อสารองค์กร สรุปผลการด าเนินงานและถ่ายทอด

แผนปฏิบัติการ ปี 2566 ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 15 

9. School of Veterinary, Lyon University / University of tours/ INRAE มีก าหนดเยี่ยมชม
และจัดท า MOU ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-15.00 น. 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.2 ก าหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2565 20 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดวัน
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2565 ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2565 ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ เมื่อมหาวิทยาลัย
ประกาศเพ่ิมเติม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 25 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
   นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์  
ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 ให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
https://kku.world/hcvqi   
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไข ดังนี้ 30 

  หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 30 ถึงบรรทัดที่ 33 แก้ข้อความ  
    “2. โครงการลัมปีสกิน ซึ่งเป็นโครงการที่จะพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อใช้ในฟาร์มโค โดยสามารถ
ติดตาม30 พฤติกรรมของโคที่อยู่ในฟาร์มด้วยกล้อง CCTV ตามจุดต่างๆ และมีแอปพลิเคชั่นในการจัดการฟาร์ม ทา
ให้ผู้ควบคุมฟาร์มสามารถตรวจสอบย้อนหลังถึงพฤติกรรมของโค โดยเฉพาะเรื่องการเป็นสัดได้”  

https://kku.world/hcvqi
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  เป็น   “2. โครงการสัมปิสกิน ซึ่งเป็นโครงการปศุสัตว์เชิงรุก รักษาและป้องกันโรคลัมปิสกินส าหรับ
เกษตรกร โดยน าเทคโนโลยีปรึกษาสัตวแพทย์ทางไกลมาใช้กับปศุสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของสัตวแพทยและช่วยเหลือเกษตรกร โดยลดต้นทุนค่า
เดินทาง ให้เกษตรกรได้เข้าถึงสัตวแพทย์ได้ง่ายยิ่งขึ้น” 
  หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 15 เพ่ิมค าว่า “ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะหรือไม่” 5 

ท้ายประโยค “ว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใด”  และเพ่ิมค าว่า “และให้น าเสนอข้อมูลอ่ืนๆ เกี่ยวกับ VM Application 
และ Application อ่ืนๆ ต่อที่ประชุม 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 25 เพ่ิมค าว่า “ลิงก์” หน้าค าว่า “Application” 
  มติ เมื่อได้แก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565 10 

 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ปรับปรุงต่อเติมอาคารสัตววิทยารักษ์ 

รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งความคืบหน้าในการปรับปรุงต่อเติมห้องโถงอาคาร    
สัตววิทยารักษ์ ว่าอยู่ระหว่างด าเนินการ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 15 

 
3.2 ระบบเวชระเบียนโรงพยาบาลสัตว์ 
 รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลสัตว์ 

ว่าตามที่บริษัทได้ลงโปรแกรมเชื่อมโยงทั้งส่วนของสัตวแพทย์ การเงิน และห้องยานั้น ในส่วนของสัตวแพทย์ได้เริ่ม
ทดลองการลงวัคซีน และส่วนของการเงินอยู่ระหว่างการทดลอง การออกใบเสร็จรับเงิน  คาดว่าจะสามารถใช้ระบบ20 

ไดส้มบูรณ์ ประมาณต้นเดือนมกราคม 2566  
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.3 ขออนุมัติจัดซื้อวัวทดลอง 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม สืบเนื่องเรื่องการขอซื้อวัวทดลอง ซึ่งตามที่ที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา    25 

มีมติให้เจ้าของเรื่อง น ากลับไปจัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขอซื้อและการจ าหน่ายวัวทดลอง เนื่องจาก
ข้อมูลที่เสนอเข้ามาพิจารณายังไม่ชัดเจน และเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไปนั้น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ จรัสแสง ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง ได้ท ารายละเอียดการของวัวที่จะซื้อ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/mzzn1  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และในการจัดซื้อครั้งต่อไป ใหจ้ัดท าเกณฑ์การจัดซื้อให้ชัดเจนด้วย  30 

 
 
 
 

https://kku.world/mzzn1
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 3.4 รายช่ือผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.2565 
  นายกฤษณชัย  แก้วสกุลธรรม  สืบเนื่องเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ าปี 
2565 ซ่ึงที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา มีมติให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอชื่อ ให้เสนอผ่านผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ภายใน
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  โรงพยาบาลสัตว์ไดเ้สนอชื่อมาดังนี้ ด้านบริการ ได้แก่  น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์  ด้าน
วิชาชีพ ได้แก่ น.สพ.ศิวายุ รตันกนกชัย ด้านบริหาร ได้แก่ นางสาวฐานิตย์ อริยะกอง ซึ่งได้มอบหมายภารกิจด้าน5 

การเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปแล้ว 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 3.5 การติดตามการพัฒนาแอปพลิเคชั่นของคณะและเงินบริจาค 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม สืบเนื่องเรื่องการจัดท า Application ต่างๆ ดังนี้ 10 

1. VM Application กรรมการตรวจรับ พัสดุ ได้ตรวจรับแล้ว มียอดการเบิกจ่ายจ านวน 
1,341,000 บาท มีบริษัท ออคทะคอร์ปอเรชัน จ ากัด เป็นผู้รับจ้างและได้มีการตรวจรับแล้ว 

2. แอ็ปพลิเคชั่นเพื่อปศุสัตว์เชิงรุกและป้องกันโรคลัมปีสกินในโค งบประมาณ 3.5 แสนบาท 

วิธีจ าเพาะเจาะจง โดย บริษัทเพ็ททีนี ขณะนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

3. ระบบซอฟแวร์ส าหรับบันทึกข้อมูลผ่านระบบประจ าฟาร์ม งบประมาณ 4.7 แสน  15 

วิธีจ าเพาะเจาะจง โดย หจก. ป.ปัญญาเซอร์วิส 1985 ขณะนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

                      ในสว่นของเงินบริจาคของคณะ ในปีงบประมาณ 2565 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ

ประชุม https://kku.world/ktc6c  ดังนี้ 

  1.   เงินบริจาคเข้าบัญชีสนับสนุนการวิจัย จ านวน 300,000 บาท 

  2.   เงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 157,300 บาท 20 

  3.   เงินบริจาคเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา จ านวน 771,333.32 บาท 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน สอบถามที่ประชุมเพ่ิมเติมในส่วนของ Application และเงิน
บริจาค ในประเด็นของความโปร่งใสในการด าเนินการ เช่น การตั้งงบประมาณได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะหรือไม่ รวมถึงคุณสมบัติของผู้รับจ้าง ว่าเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และในส่วนของเงินบริจาคมีรายละเอียด
ในการใช้จ่ายอย่างไร  นอกจากนี้ การเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการอ่ืนๆ ควรแจ้งให้เจ้า25 

ตัวทราบก่อนทุกครั้ง  
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า การจัดท า Application 
ทั้ง 3 App ควรให้ผู้รับจ้างมาน าเสนอให้บุคลากรรับฟังด้วย เนื่องจากคณะจะต้องจ่ายค่าบ ารุงเป็นรายปี นอกจากนั้น   
ยังปรากฏอีเมลของตนเองเป็นผู้วิจารณ์ TOR ของ VM Application โดยที่ตนเองไม่ทราบข้อมูลเลย จึงขอให้ตรวจสอบด้วย 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้เชิญให้บริษัทที่จัดท า VM Application 30 

มาน าเสนอข้อมูลในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งเชิญกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้แก่นายสฤษฏิ์ เรืองธรรม 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ มาให้ข้อมูลแก่บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน และ
หากบุคลากรมีข้อสงสัยในประเด็นใด ก็สามารถสอบถามได้ในวันดังกล่าวด้วย  

https://kku.world/ktc6c
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    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 รับรองเกรด ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565  
  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ น าเสนอใบสรุปเกรด ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 5 

ระดับปริญญาตรี ซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์  จ านวน 2 รายวิขา 
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา   จ านวน 2 รายวิขา 
กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา  จ านวน  3 รายวิชา 
กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา   จ านวน 10 รายวิชา 10 

กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์   จ านวน 5 รายวิชา 
กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธ์  จ านวน 4 รายวิขา 
กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  จ านวน  6 รายวิชา ยกเว้น รายวิชา VM063202, 716233,  

     VM061101, 716412 เนื่องจากคะแนนยังไม่เรียบร้อย 
       กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง  จ านวน - รายวิชา ยกเว้น 15 

   รายวิชา 717 106, 717558(ปกติ), 717558(พิเศษ)  
   ยังไม่ได้จัดสอบ เนื่องจากอาจารย์เจ้าของวิชาป่วย 

กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์  จ านวน 8 รายวิชา 
กลุ่มวิชาการ    จ านวน 13 รายวิชา 

จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองให้ความเห็นชอบด้วย ส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามเอกสารประกอบการ20 

ประชุม  https://kku.world/q8oj4  ดังนี้  
 
 
 
 25 

 
 
 
 
 30 

 
 
 
 

https://kku.world/q8oj4
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  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  
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 4.2 รับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
     รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ เสนอที่ประชุมให้พิจารณาการรับนักเรียน จาก สปป.ลาว 
เพ่ือเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2566 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  https://kku.world/vnd6c  
https://kku.world/zw7l5   https://kku.world/fsvrh   https://kku.world/saa6k   5 

https://kku.world/4tbfn  ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายถึงเรื่องคุณสมบัติในการรับเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
โดยได้เสนอให้นักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของ สปป.ลาว ที่มี MOU กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อน แล้วจึงขอ
โอนย้ายมาเรียนที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในลักษณะของนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อไป 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 10 

 4.3 ขอขยายเวลาศึกษาต่อ นายรักษ์พล เดชคง 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอท่ีประชุม เพ่ือพิจารณาการขอขยายเวลาศึกษาต่อ และรายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติงานของนายรักษ์พล เดชคง ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นการ
ขอขยายเวลาย้อนหลัง เนื่องจากลืมและเป็นช่วงดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลารอตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ผลงานและอนุมัติส าเร็จ
การศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  https://kku.world/d714t  15 

มติ ที่ประชุม มอบหมาย ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะ 
ตรวจสอบระเบียบหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ว่า คณะกรรมการประจ าคณะ มีอ านาจในการให้ขยายระยะเวลา
ย้อนหลัง  ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ( 1 ปี 2 เดือน 31 วัน) ได้หรือไม่ และให้
น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะในคราวต่อไป  

 20 

4.4 ขอขยายเวลาศึกษาต่อและขอขยายเวลารับทุนของ สพ.ญ.ภัชญา ทัศคร 
 นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุม เพ่ือขอให้พิจารณาการขอขยายเวลาศึกษาต่อและขอ

ขยายเวลารับทุนของ สพ.ญ.ภัชญา ทัศคร ซึ่งได้ท าเรื่องขยายเวลาเรียนของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 
และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 และค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/wjxdu  25 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้ขยายเวลาศึกษาต่อได้ 1 ภาคการศึกษา และขยายเวลารับทุนจาก
กองทุนส่งเสริมฯ โดยสนับสนุนทุนจ านวน 15,000 บาท  

 
 4.5 ขออนุมัติจัดซื้อเลื่อยยนต์ 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุม เพ่ือขอให้พิจารณาการขอซื้อเลื่อยยนต์ซึ่งเป็น30 

ครุภัณฑ์ จ านวน 1 เครื่อง ในราคา 8,500 บาท ของภารกิจด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  https://kku.world/alnir  
   มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  
 

https://kku.world/vnd6c
https://kku.world/zw7l5
https://kku.world/fsvrh
https://kku.world/saa6k
https://kku.world/4tbfn
https://kku.world/d714t
https://kku.world/wjxdu
https://kku.world/alnir
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 4.6 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุมอาชาไนย 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุม เพ่ือขอให้พิจารณาการขอซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ประจ าห้องอาชาไนย จ านวน 4 เครื่อง เครื่องละ 48,000 BTU ขึ้นไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม https://kku.world/ogewp  ซึ่งบริษัทอภิวัฒน์เอ็นจิเนียริ่งขอนแก่น เสนอราคาต ่าสุดที่ 275,000 บาท 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อภิปรายถึงเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา และแบบ Inverter ว่าแบบใดเหมาะที่จะน ามาติดตั้ง5 

มากกว่ากัน ภายในงบประมาณท่ีก าหนด 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้แจ้งที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป  
 

 4.7 เสนอชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุม เพ่ือขอให้พิจารณาเสนอชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น 10 

ประจ าปี  พ.ศ.2565 ซึ่งรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอย้อนหลังตั้งแต่ปี 2530 ตาม
เอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/9q62i  

มติ ที่ประชุมไม่เสนอชื่อ  
 

 4.8 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15 

  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุม เพ่ือขอให้ พิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดี เด่น 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/kthnb  

มติ ที่ประชุมไม่เสนอชื่อ   
 

 4.9 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 20 

  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุม เพ่ือขอให้ พิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดี เด่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/bpzv2  

มติ  ที่ประชุมไม่เสนอชื่อ  เนื่องจากไม่มีศิษย์เก่า 
 

 4.10 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 25 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุม เพ่ือขอให้พิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/ycmxb  

มติ  ที่ประชุมไม่เสนอชื่อ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  30 

5.1 รับรองเกรดรายวิชาทั่วไปของระดับบัณฑิตศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม น าเสนอใบสรุปเกรดระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชาทั่วไป ประจ า
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/uoe5k  คือ  

https://kku.world/ogewp
https://kku.world/9q62i
https://kku.world/kthnb
https://kku.world/bpzv2
https://kku.world/ycmxb
https://kku.world/uoe5k
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ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จ านวน 6 รายวิชา 
ระดับปริญญาโท (นานาชาติ)   จ านวน 5 รายวิชา 
ระดับปริญญาเอก (นานาชาติ)   จ านวน  5 รายวิชา 

 5 

 
 
 
 
 10 

 
 
 
 
 15 

 
 
 
 
 20 

 
 
 
 
 25 

 
 
 
 
 30 

 
 
 

มติ ที่ประชุมรับรอง 
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 5.2 รับรองเกรดวิชาวิทยานิพนธ์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม น าเสนอใบสรุปเกรดระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชาทั่วไป ประจ า
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/4kqpu ดังนี้  5 

ระดับปริญญาเอก 
วิชา VM009 996 จ านวน 9 คน 
วิชา VM009 997 จ านวน 1 คน 
วิชา VM009 998 จ านวน  1 คน 
วิชา VM009 999 จ านวน 2 คน 10 

วิชา VM129 997 จ านวน 1 คน 
ระดับปริญญาโท 
วิชา VM009 898 จ ำนวน 6 คน 
วิชา VM129 898 จ านวน 1 คน 

 15 

 
 
 
 
 20 

 
 
 
 
 25 

 
 
 
 
 30 

 
 
 
 

https://kku.world/4kqpu


- 11 - 
 

 
 
 
 
 5 

 
 
 
 
 10 

 
 
 
 
 15 

 
 
 
 
 20 

 
 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

5.3 (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยฯ 25 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม เสนอที่ประชุม พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งขอเสนอลงนามใหม่
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อต าแหน่งกรรมการและเพ่ิมกรรมการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
https://kku.world/tg5el 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ โดยให้แก้ไขต าแหน่งทางวิชาการของกรรมการให้ถูกต้องก่อน30 

เสนอมหาวิทยาลัย 
 
 
 

https://kku.world/tg5el
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 5.4 ขออนุมัติจัดซื้อชุดจัดท าคุณภาพน ้าปราศจากอิออน 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุม เพ่ือขอให้พิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อชุดจัดท า
คุณภาพน ้าปราศจากอิออน จ านวน 1 ชุด ในราคา 14,124 บาท ของกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมที่
ช ารุด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/6afwi  5 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 5.5 ขออนุมัติจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุม เพื่อขอให้พิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน
ของกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ จ านวน 14 ตัวๆละ 2,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  10 

https://kku.world/v27uf  
มติ ที่ประชุม มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ส ารวจความต้องการภาพรวมทั้ง

คณะ และให้น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้ง 
 

 5.6 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สพ.บ.2563 15 

  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ เสนอที่ประชุม เพ่ือขอความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2563 จากเดิม รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ เป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/0b14d  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 20 

5.7 งานเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ชื่นชมยินดีเชิดชูเกียรติ ปี 2565 (ปีใหม่คณะ) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม หารือที่ประชุมเกี่ยวกับ วันที่เหมาะสมที่จะจัดงานเชื่อม

สัมพันธ์ไมตรี ชื่นชมยินดีเชิดชูเกียรติ ปี 2565 (ปีใหม่คณะ) จึงขอหารือที่ประชุมด้วย 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม ส ารวจ

วันที่จะจัดงาน และเสนอที่ประชุมอีกครั้ง 25 

 
เลิกประชุมเวลา 16.46 น. 
 
 

(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ) 30 

     กรรมการและเลขานุการ 
 

  นางสมบัติ แสงพล 
      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

https://kku.world/6afwi
https://kku.world/v27uf
https://kku.world/0b14d
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